



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๗๗๐๘๘

ที่...นน ๑๓๓๓ / ๓๕.....วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง...แจ้งเวียนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน สาธารณสุขอำเภอสองแคว

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๓๓.๐๐๕/๑๘๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA โดยประเมินผ่านข้อคำถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) มีประเด็นการประเมินเป็น ๙ ตัวชี้วัด ๒๓ ข้อคำถาม (MOIT โดยในตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในส่วน MOIT ๘ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว ขอเรียนว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการพลเรือนสามัญในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมากของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมากของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะนี้ ส่วนการประกาศประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก (ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ไม่สามารถดำเนินการได้ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจะดำเนินการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณถัดไป

ทั้งนี้ ได้นำประกาศดังกล่าวมาเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว ทาง<https://www.ssosongkwaee.com> และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางวรรณวิสา แก้วพึ้ง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

-ทราบ/ดำเนินการ

(นางกฤษดา พรหมวรรณ)
สาธารณสุขอำเภอสองแคว

ที่ นน ๐๐๓๓.๐๐๕/ ๑๙๐



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน - หุ่นช้าง ตำบลมาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน นน ๕๕๐๐๐

๖๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ
ระดับดีเด่น และระดับด้อย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) โดยประเมิน
ผ่านข้อคำถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency
Assessment : MOIT) มีประเด็นการประเมินเป็น ๔ ตัวชี้วัด ๒๒ ข้อคำถาม (MOIT) โดยในตัวชี้วัดที่ ๓
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในส่วน MOIT ๗ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น
และระดับด้อย ในที่เปิดเผยให้ทราบ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเรียนว่า จังหวัดน่าน ได้ประกาศรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ด้อยของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ
ในหน่วยงานระดับดีเด่น และด้อย (ถูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข) ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะดำเนินการในรอบการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณถัดไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจางจิต ปินศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐๕๔ ๖๑๙๗๒๕ ต่อ ๒๓๑,๒๓๒

โทรสาร ๐๕๔ ๖๑๙๗๒๖ ต่อ ๒๕๔

สำเนาเรียน : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

หัวหน้ากลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน